



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากร ของกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากรแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งบุคลากรดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	๖๕๐๓๐๐๐๘๒	นางสาวสลิลภรณ์ ผดุงพัฒน์
๒	๓	๖๕๐๓๐๐๑๓๘	นายธราเทพ พันธุ์บุตร
๓	๒	๖๕๐๓๐๐๐๕๕	นายวัชรากร ริมดุสิต

ตำแหน่งบุคลากร

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันได้ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	๖๕๐๓๐๐๑๔๑	นางสาววัชรพร กุณศล
๒	๒	๖๕๐๓๐๐๐๖๙	นางสาววณิชญา นิลพัฒน์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ ๑ - ๒ และตำแหน่งบุคลากร ลำดับที่ ๑ ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร และขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ทราบว่า

๑. บัญชี...

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของกรมส่งเสริมการเกษตรนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ๑.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๑.๓ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๒. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายพิรพันธ์ คอทอง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร